

รับเงินแป๊ะเจี๊ยะ = รับสินบน



นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล นิติกรชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

ขณะนี้ เป็นช่วงเวลา ที่หลายโรงเรียน กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ในปีการศึกษาใหม่ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำนโยบายว่า การรับนักเรียน ต้องไม่มีการทุจริตหรือ การเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ และให้โรงเรียนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด โดยเคร่งครัด ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกหนังสือเวียนในเรื่องการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นการออกตามมาตรการป้องกันการรับสินบนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้รับทราบถึงความผิดและบทลงโทษ กรณีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาค เพื่อแลกกับการรับเด็กเข้าเรียน ซึ่งการกระทำดังกล่าว ไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินบริจาค แต่ถือเป็นเงิน "สินบน" ในฐานะผู้รับสินบน และให้สินบน ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมาย ป.ป.ช.!! นั่นคือ นอกจากเป็นความผิดวินัยข้าราชการแล้วยังมีความผิดทางอาญาด้วย



เรามาดูกรณีตัวอย่าง ที่เกี่ยวกับการเรียกรับเงิน เพื่อเป็นการตอบแทน ในการรับนักเรียนเข้าเรียนกันครับ นาย ว. ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง เรียกรับเงินจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาทจากผู้ปกครอง เพื่อแลกกับการรับเด็กเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กศจ.กทม.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นาย ว. มีการเรียกรับเงินตามที่ ถูกกล่าวหาจริง จึงมีมติเอกฉันท์ ๖:๐ “ให้ไล่ นาย ว. ออกจากราชการ” โดยจะนำผลงานที่นาย ว. ได้เคยทำคุณงามความดีมาตลอดชีวิตราชการให้ กศจ. ประกอบพิจารณาด้วยนั้น ก็ไม่สามารถนำมาอ้างได้



เห็นไหมครับ ข้าราชการครู เราทำความดีมาตลอดชีวิตการรับราชการ หากกระทำผิดแม้แต่ครั้งเดียว คุณงามความดีที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ ก็ไม่สามารถนำมาลบล้างความผิดได้ และทุกคนจะจดจำเฉพาะครั้งที่เรา ทำผิดพลาดเท่านั้น



สำหรับการรับนักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการรับเด็กนักเรียน ขอให้ทางโรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ ต้องไม่มีการทุจริต หรือการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ และให้โรงเรียนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดโดยเคร่งครัดครับ

